

VŨ THƯ

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu giao quân



Tuổi trẻ Vũ Thư lên đường tòng quân.

Năm 2019, Vũ Thư được giao tuyển chọn, gọi 340 công dân nhập ngũ. Thời điểm này, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện đang tích cực triển khai các biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nguyên Xá, Tân Lập, Việt Thuần. Ông Đoàn Văn Tông, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nguyễn Xá chia sẻ: Không như mọi năm, năm 2019, công tác tuyển quân của xã gặp nhiều khó khăn do 70% thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) đi làm ăn xa, trong đó có tới 50% thanh niên đi xuất khẩu lao động. Đến thời điểm này, Nguyên Xá mới có 16/57 thanh niên đi khám đủ sức khỏe nhập ngũ. Chúng

tôi đang tích cực vận động các cháu về khám tuyển để bảo đảm quân số. Hiện tại đã có 2 cháu về địa phương chấp hành lệnh gọi khám tuyển. Dù khó khăn nhưng chúng tôi xác định phải hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019. Năm 2019, tổng số công dân nam trong tuổi 18 - 27 của Vũ Thư là 3.118 người, bằng 1,42% dân số của huyện. Qua rà soát, sàng lọc từ cơ sở, các địa phương đã miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ

435 thanh niên, còn 2.698 thanh niên trong diện nhập ngũ. Thực hiện công tác sơ tuyển, huyện đã điều khám 2.129 thanh niên, trong đó có 1.609 thanh niên lên trạm sơ tuyển, đủ điều kiện khám tuyển tại huyện là 1.309 thanh niên. Tính đến ngày 27/12/2018, Vũ Thư đã điều khám 1.391 thanh niên. Tuy nhiên, qua 2 đợt khám tuyển, toàn huyện chỉ có 830 thanh niên lên khám, đạt gần 60%, còn lại vắng 561 thanh niên.

Trung tá Nguyễn Bá Toán, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vũ Thư cho biết: Những khó khăn trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ một phần do yếu tố khách quan nhưng chủ yếu bắt nguồn từ yếu tố chủ quan. Đó là nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS. Vì thiếu ý thức chấp hành nên một số thanh niên đã tìm cách đối phó, thậm chí trốn, tránh việc thực hiện NVQS. Trong khi đó, nếu thiếu sự hợp tác của gia đình sẽ càng thêm khó hơn cho công tác tuyển quân. Hiện toàn huyện còn trên 40% thanh niên chưa về khám tuyển. Tới đây, Ban CHQS huyện sẽ triệu tập lãnh đạo các địa phương đang gặp khó khăn về công tác tuyển quân để bàn biện pháp tháo gỡ.

Năm 2019, công tác tuyển quân của huyện Vũ Thư có nhiều điểm mới, trong đó việc khám tuyển được thực hiện tại Ban CHQS huyện (trước đây tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa huyện). Mỗi bàn khám tăng lên 2 phòng và được trang bị thêm máy móc để bảo đảm thời gian, chất lượng. Thanh niên sau khi khám tuyển được sức khỏe, hội

đồng khám tuyển tổ chức lấy mẫu máu xét nghiệm. Ngoài ra, các xã xa trung tâm huyện đều bố trí xe đưa đón thanh niên đi khám. Ban CHQS huyện bảo đảm đầy đủ chế độ cho thanh niên tham gia khám tuyển. Một điểm mới trong công tác tuyển quân mà huyện thực hiện trong năm 2019 là giao cho các xã, thị trấn tiến hành thâm nhập. Tuy nhiên, quá trình thâm nhập đều có cán bộ Ban CHQS huyện phối hợp, bám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện nhấn mạnh: Cùng với những giải pháp trên, đơn vị còn tham mưu với huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ quan quân sự huyện phụ trách xã, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, thị trấn về quy trình thâm nhập, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị và các bước xử lý vi phạm hành chính trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tuy vậy, để đạt mục tiêu giao quân đủ, chất lượng cao, công tác tuyển quân rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể. Cùng với đó, rất cần sự phối hợp, định hướng của gia đình để bản thân thanh niên tự nguyện thực hiện NVQS.

Là 1 trong 7 thanh niên tham gia khám tuyển bổ sung đợt này, em Phạm Đình Khôi, thôn Kiến Xá, xã Nguyễn Xá cho biết: Em đã liên hệ với Ban CHQS xã và cam kết sẽ về khám tuyển đầy đủ. Bản thân em đã xác định rõ tư tưởng, nếu đủ điều kiện về sức khỏe em sẽ sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

TÁT ĐẠT

Triển khai mô hình lồng ghép nội dung giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình lồng ghép nội dung về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trong các trường THCS.

Mô hình lồng ghép được triển khai tại 5 trường THCS: Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ), Trần Phú (thành phố Thái Bình), Vũ Tiến (Vũ Thư), Quyết Tiến (Kiến Xương) và Đông Lâm (Tiền Hải). Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức về mất cân bằng giới tính khi sinh, giới, bình đẳng giới cho học sinh các trường THCS thông qua việc lồng ghép nội dung giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trong sinh hoạt ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS. Cụ thể, cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giới, bình đẳng giới cho học sinh; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, lồng ghép nội dung giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho các trường THCS.

Hoạt động của mô hình tập trung vào việc xây dựng và triển khai "Góc thân thiện", bố trí tại một phòng trong nhà trường với không gian thoải mái, để tiếp cận để thu hút học sinh đến tư vấn, tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới. Tổ chức các hoạt động định kỳ hàng tháng với hình thức tìm hiểu thông tin, nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm nhỏ... ngay tại "Góc thân thiện" cho khoảng 30 học sinh mỗi buổi. Các nhà trường cũng sẽ thành lập và ra mắt câu lạc bộ gồm các học sinh tiêu biểu đại diện cho từng khối lớp để tổ chức các chương trình giao lưu với chuyên gia, diễn đàn học sinh, ngày hội tìm hiểu về kiến thức liên quan đến bình đẳng giới...

Khai trương điểm đọc sách miễn phí



Tại UBest Education (số 38 phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình) vừa diễn ra lễ khai trương điểm đọc sách miễn phí.

"Điểm đọc sách miễn phí toàn quốc" là dự án xã hội được bảo trợ bởi UBest Education - tổ chức xã hội chuyên đào tạo về tư duy và kỹ năng. Ra đời tháng 7/2018, dự án nhằm xây dựng các điểm đọc sách miễn phí, kết nối và lan tỏa niềm đam mê đọc sách khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Điểm đọc được tổ chức không giới hạn độ tuổi, giới tính, chỉ cần có tinh thần cộng đồng và yêu thích sách đều có thể tham gia. Tại Thái Bình, điểm đọc sách miễn phí khởi đầu có khoảng 800 đầu sách thuộc mọi lĩnh vực, từ sách thiếu nhi, kinh doanh, kỹ năng sống, văn học, giáo dục... Đặc biệt đến với điểm đọc sách miễn phí được thoải mái lựa chọn các cuốn sách mà mình yêu thích, nghiên cứu tại chỗ hoặc có thể mượn về nhà. Không chỉ vậy, đây còn là nơi để những người yêu sách giao lưu, trao đổi, chia sẻ những cuốn sách hay, từ đó cùng nhau nâng cao trí thức. Được biết, Thái Bình là địa phương thứ 16 triển khai dự án.

HÀ DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THAIBINH SEED Tổ chức giải đua xe đạp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed vừa tổ chức giải đua xe đạp kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty (10/11/1972 - 10/11/2019). Tham gia giải có 40 vận động viên đến từ các đơn vị trực thuộc Công ty trong cả nước. Giải là sân chơi bổ ích, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết giữa lãnh đạo và cán bộ, công nhân Công ty; đồng thời, khuyến khích, động viên cán bộ, công nhân hàng hải tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Công ty, Công ty còn tổ chức hội thi văn nghệ, kéo co, cờ tướng, cầu lông. Các hoạt động kỷ niệm diễn ra trong hai ngày, từ ngày 8/1/2019.

MAI THƯ - KHẮC ĐUẤN

NGUYỄN TÙNG

Tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết dương lịch, tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội đầu năm 2019, các đơn vị, công an các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, các đơn vị, công an các huyện, thành phố đã thông báo đến 100% cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn

nêu cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, các đơn vị, công an các huyện, thành phố huy động lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Trong 20 ngày đầu ra quân, toàn lực lượng đã tổ chức gọi hỏi, rà để 212 lượt đối tượng hình sự, ma túy, tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm; qua đó đã điều tra, xử

lý 63 vụ phạm pháp hình sự, 122 đối tượng, đã khởi tố 12 vụ, 20 bị can; xử lý hành chính 5 vụ, 14 đối tượng, số còn lại đang củng cố hồ sơ xử lý. Trong đó, Công an huyện Hưng Hà phá chuyển án cướp tài sản, bắt 2 đối tượng chặn xe, đe dọa người đi đường đường bộ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu kiểm tra, bắt giữ 8 xe ô tô tải chở vài may mặc không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ; Công an huyện Tiền Hải làm rõ 1 vụ, khởi tố 2 bị can tham ô tài sản chiếm đoạt số tiền 17 triệu đồng. Bắt 49 vụ, 57 đối tượng phạm tội về ma túy; trong đó triệt xóa 4 điểm bán lẻ ma túy, thu 224,4g ma túy tổng hợp, 12,7g heroin và nhiều tang vật khác có liên quan. Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép 141,53g ma túy đá, 1.1714g cần sa; triệt xóa điểm bán lẻ ma túy bắt 1 đối tượng, thu 11,402g ma túy tổng hợp, 10,08g ketamine. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã kiểm tra 45 cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý hành chính 4 trường hợp vi phạm. Vận động, thu hồi 1kg pháo, 0,1kg ngòi pháo, 3 quả pháo trứng, 1 hộp pháo hoa, 0,5kg thuốc nổ, 10 súng

Công an huyện Quỳnh Phụ triệt xóa ổ nhóm đánh bạc, bắt 9 đối tượng; Công an huyện Thái Thụy làm rõ 1 vụ, bắt 3 đối tượng đe dọa và cưỡng đoạt tài sản. Phát hiện, bắt giữ 8 vụ, 8 đối tượng phạm tội về kinh tế. Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu kiểm tra, bắt giữ 6 xe ô tô tải chở vài may mặc không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ; Công an huyện Tiền Hải làm rõ 1 vụ, khởi tố 2 bị can tham ô tài sản chiếm đoạt số tiền 17 triệu đồng. Bắt 49 vụ, 57 đối tượng phạm tội về ma túy; trong đó triệt xóa 4 điểm bán lẻ ma túy, thu 224,4g ma túy tổng hợp, 12,7g heroin và nhiều tang vật khác có liên quan. Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép 141,53g ma túy đá, 1.1714g cần sa; triệt xóa điểm bán lẻ ma túy bắt 1 đối tượng, thu 11,402g ma túy tổng hợp, 10,08g ketamine. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã kiểm tra 45 cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý hành chính 4 trường hợp vi phạm. Vận động, thu hồi 1kg pháo, 0,1kg ngòi pháo, 3 quả pháo trứng, 1 hộp pháo hoa, 0,5kg thuốc nổ, 10 súng

lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã kiểm tra 45 cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý hành chính 4 trường hợp vi phạm. Vận động, thu hồi 1kg pháo, 0,1kg ngòi pháo, 3 quả pháo trứng, 1 hộp pháo hoa, 0,5kg thuốc nổ, 10 súng



Công an huyện Thái Thụy điều tra vụ trộm tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Dự án y - sinh học của hai nữ sinh lớp 11

Mới chỉ học lớp 11 thế nhưng hai em Vũ Hồng Minh và Nguyễn Mai Phương, học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh lại rất say mê nghiên cứu một lĩnh vực được coi là khó và có rất ít học sinh tham gia, đó là lĩnh vực y - sinh học với dự án: "Nghiên cứu ứng dụng ozone trong điều trị viêm loét ở người bệnh đái tháo đường". Dự án đã xuất sắc giành giải nhất lĩnh vực y - sinh học cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học này. Em Vũ Hồng Minh, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, trưởng nhóm thực hiện dự án chia sẻ: Em đam mê lĩnh vực sinh học từ ngày còn bé khi được nghe bố mẹ là bác sĩ chia sẻ về những

câu chuyện trong bệnh viện. Em mong muốn theo đuổi niềm đam mê của mình với môn Sinh học. Đặc biệt, em mong muốn được theo đuổi lĩnh vực y - sinh học, lĩnh vực mà những nghiên cứu sinh học được ứng dụng vào thực tiễn y học. Bởi theo em, khoa học khi áp dụng vào thực tiễn sẽ cho thấy giá trị tốt đẹp nhất của nó. Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường cũng là động lực giúp Hồng Minh mạnh dạn chia sẻ ý tưởng với bạn Nguyễn Mai Phương (lớp 11A2) và cô giáo Hà Ngọc Linh. Nhận được sự ủng hộ và chung ý tưởng, Hồng Minh và Mai Phương bắt tay vào việc tìm hiểu các tài liệu tổng quan về bệnh đái tháo đường và máy ozone. Hồng Minh chia sẻ thêm: Tại Việt Nam, việc sử

dụng ozone để điều trị viêm loét cho bệnh nhân đái tháo đường có cơ sở khoa học và đã được thực hiện, tuy nhiên, để điều trị thì bệnh nhân cần đến các cơ sở y tế gây bất tiện trong di chuyển và tốn kém. Chính vì vậy, em và bạn Mai Phương đã tìm ra một phương pháp mới đó là sử dụng máy ozone mà nhiều gia đình đã có sẵn trong nước muối sinh lý để rửa ổ viêm loét cho bệnh nhân, vừa hiệu quả, khả thi và thân thiện với người bệnh.

Dụng cụ mà Hồng Minh và Mai Phương sử dụng trong dự án của mình rất đơn giản và dễ mua, đó là nước muối sinh lý; bông, băng, cồn, gạc, kéo nĩa; khay đựng dụng cụ; máy tạo ozone. Trong 2 tháng, hai em đã thực hiện nghiên cứu dự án ở

11 bệnh nhân và ngay tại chính gia đình của họ. Đây chính là điểm mới trong dự án và mang lại nhiều ưu điểm nổi bật. Mai Phương chia sẻ: Chúng em sử dụng nguồn điện gia đình, sức nước muối sinh lý trong 15 phút để rửa ổ viêm loét trong ngày đầu, 10 phút để rửa ổ viêm loét trong 3 ngày tiếp theo và 5 phút để rửa ổ viêm loét trong những ngày sau. Tốc độ phân hủy của ozone trong nước phụ thuộc vào độ muối, nhiệt độ và độ pH của nước, do vậy việc sử dụng ozone trong nước muối sinh lý trong điều kiện nhiệt độ bình thường rất khả thi, đơn giản và có thể thực hiện ngay tại gia đình. Trong quá trình trị liệu, quan sát toàn trạng, Hồng Minh và Mai Phương không phát hiện thấy bất cứ biểu

hiện bất thường nào xảy ra như ngứa, nổi mẩn, kích thích, co giật... Đến ngày thứ 3, biểu bì chưa bong và chưa rụng hoại tử; đến ngày thứ 14, biểu bì bong và rụng hoại tử, không tiết dịch và đến ngày thứ 28, các vết loét

thu hẹp, khô và bắt đầu lên da non.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, với những kết quả đạt được trong dự án của Hồng Minh và Mai Phương, việc sử dụng ozone để điều trị



Dự án "Nghiên cứu ứng dụng ozone trong điều trị viêm loét ở người bệnh đái tháo đường" của hai nữ sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

vết loét đã bảo đảm nguyên tắc điều trị với mục đích giảm đau, điều trị vết phỏng những biến chứng nhiễm khuẩn tại chỗ, tạo điều kiện tốt cho quá trình tái tạo phục hồi, rút ngắn ngày nằm chữa bệnh, chất lượng sống đa tốt khi khỏi. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của hai em cũng tồn tại hạn chế đó là chưa có đủ điều kiện để thực hiện các xét nghiệm vi khuẩn tại các thời điểm theo dõi. Thời gian tới nếu các em tiếp tục theo đuổi nghiên cứu của mình thì dự án của các em sẽ hoàn chỉnh hơn. Mặc dù dự án của Hồng Minh và Mai Phương mới chỉ dừng lại ở việc điều trị ổ viêm loét cho 11 bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường tại nhà nhưng đã tạo ra niềm tin, động lực cho học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo các dự án thuộc lĩnh vực y - sinh học, góp phần đưa phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật phát triển sâu rộng trong các nhà trường.

DẶNG ANH